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วารสารฉบับน้ี	 คงต้องพูดถึงการครบวาระการทำางานในหน้าท่ีของ 

คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำาเขต	 (คพข.)	 ชุดแรก	 ซ่ึงท้ัง	 143	 คน	 ท่ีเป็น 

ผู้แทนผู้ใช้พลังงานและอาสาเข้ามาเป็นกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานตาม 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน	พ.ศ.	2550	จะครบ	4	ปี	ตามวาระ

ในเดือนกรกฎาคม	2557

การทำาหน้าท่ีของ	คพข.	ชุดแรกตามกฎหมายการประกอบกิจการพลังงาน	

ท่ีกระจายอยู่ใน	13	เขตท่ัวประเทศ	เขตละ	11	คน	เป็นส่ิงท่ีอธิบายได้ถึงความ

ท่ัวถึงของภารกิจงานกำากับกิจการพลังงานของ	 คณะกรรมการกำากับกิจการ

พลังงาน	 (กกพ.)	 เน่ืองจาก	 กกพ.	 มีเพียง	 7	 ท่าน	 แต่ในภารกิจหน้าท่ีท่ีมีอยู่ 

หลายประการ	โดยเฉพาะในเร่ืองการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน	ท่ีปัจจุบันมีผู้ใช้ไฟฟ้า

อยู่ถึง	20	ล้านรายท่ัวประเทศ	ดังน้ัน	การดูแลในเร่ืองข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า

ในบางประเภทเร่ืองท่ีกฎหมายกำาหนดไว้ก็ดี	 หรือการรับข้อเสนอแนะต่างๆ	 

ในเร่ืองการปรับปรุงการให้บริการหรือข้อเสนอแนะในมาตรการในการคุ้มครอง 

ผู้ใช้พลังงานก็ดี	เม่ือได้อาศัยกลไกของ	คพข.	ท่ีมีอยู่	มาช่วยเสริมเติมเต็มให้กับ	

กกพ.	ก็สามารถพูดได้ว่า	เกิดความสมบูรณ์และเป็นท่ียอมรับมากข้ึน

ท่ีผ่านมา	คพข.	 ท้ัง	13	เขต	นอกจากจะได้ทำาหน้าท่ีตาม	“ยุทธศาสตร์	 

3	 ปี	 ของ	 คพข.”	 ท่ีมีท้ังการดูแลปัญหาข้อร้องเรียน	 การสร้างและพัฒนา 

เครือข่ายเพ่ือส่ือสารความรู้ไปยังประชาชน	 การประชาสัมพันธ์บทบาท	 คพข.	 

ให้เป็นท่ีรู้จัก	และในเร่ืองการสนับสนุนพลังงานทดแทนแล้ว	คพข.	ยังมีบทบาท

สำาคัญต่อการจัดทำาแผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน	เพ่ือยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้า

ท่ัวประเทศ	 โดยเฉพาะในประเด็นของ	 “การทบทวนสัญญาการให้บริการผู้ใช้

ไฟฟ้ารายย่อย”	ซ่ึงถือว่าเป็นการฝากผลงานท่ีสำาคัญและเป็นการเข้ามายกระดับ

ความเป็นธรรมต่างๆ	ให้เกิดความสมบูรณ์ในหลายประเด็น	และวารสารฉบับน้ี

จะได้มีโอกาสเสนอข้อมูลในเร่ือง	 “การทบทวนสัญญาบริการ”	 เพ่ือให้ผู้อ่าน 

ได้ทราบ	 รวมท้ังคงต้องถือโอกาสน้ีในการขอบคุณต่อการทำางานของ	 คพข.	 

ท่ีผ่านมา	 และหวังว่า	 คพข.	 ชุดใหม่ท่ีจะเข้ามารับหน้าท่ีจะได้สืบสานการทำา 

หน้าท่ีน้ีต่อๆ	ไป2
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แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เยี่ยมเยียน คพข.

คุณจรูญ คำาปันนา ประธาน คพข. เขต 1  และอาจารย์พิเศษมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน  

กล่าวถึงการทำางานในฐานะจิตอาสาว่า	 “ความเท่าเทียมและการได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้ใช้พลังงานเป็นส่ิงท่ี

คนไทยทุกคนควรได้รับ	จึงขอให้	คพข.	ชุดใหม่สานต่อการทำางานต่อไปด้วย”

คุณสุวิทย์ ส่ังสมธนะ ประธาน คพข. เขต 2 และส่ือมวลชน		กล่าวว่า	“ภูมิใจท่ีได้ร่วมงานกับหน่วยงานกำากับกิจการ

พลังงานและการไฟฟ้าฯ	 ได้มีส่วนในการแก้ไขปัญหาของผู้ใช้พลังงานหลายเร่ือง	 ส่ิงท่ีต้องดำาเนินการต่อไปคือ	 เร่งสร้าง

การรับรู้ในสิทธิและหน้าท่ีของประชาชนผู้ใช้พลังงานท่ีจะได้รับความคุ้มครองจาก	กกพ.	อย่างเป็นธรรม”

คุณณรงค์ สุขพยัคฆ์ ประธาน คพข. เขต 3 อดีต ผอ.กกต.จังหวัดลพบุรี ย้ำาว่า	 พร้อมและยินดีอย่างย่ิงท่ีจะ

ช่วยงาน	 คพข.	 ชุดท่ีสองอย่างเต็มท่ี	 แม้ตนเองจะหมดวาระการเป็น	 คพข.	 ไปแล้ว	 และอยากเห็น	 กกพ.	 ได้มี

การประชาสัมพันธ์การทำางานคุ้มครองผู้ใช้พลังงานให้มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 ซ่ึงจะเป็นผลดีและสามารถเข้าถึงการแก้ไข

ปัญหาให้กับประชาชนผู้ใช้พลังงานได้มากท่ีสุด

คุณรพีพัฒน์ ราษฎร์นิยม ประธาน คพข. เขต 4 อดีตแรงงานจังหวัดนครพนม	เห็นด้วยกับการทำางานยึดยุทธศาสตร์

ร่วมกันระหว่าง	 คพข.	 และ	 กกพ.	 เพ่ือเป็นหลักให้การทำางานจริงทำาได้ง่ายข้ึนและตรงตามวัตถุประสงค์ตามภารกิจงานของ	

คพข.	ท้ังน้ี	คพข.	ควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดในเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านในพ้ืนท่ีได้ตรงจุด	

คุณดำารง รัตนเวฬุ ประธาน คพข. เขต 5 และอาจารย์ประจำาสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน	ระบุว่า	กกพ.	มีความ

เข้าใจว่าแม้	คพข.	แต่ละท่านจะมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ	ท่ีแตกต่างกัน	แต่ส่ิงท่ี	คพข.	มีร่วมกันคือความต้ังใจ

ในการทำางานเพ่ือประชาชนด้วยจิตอาสา	 คือส่ิงสำาคัญท่ีอยากจะฝากไปยัง	 คพข.	 รุ่นท่ีสอง	 คือ	 ให้ช่วยสานต่องาน

ของ	คพข.	รุ่นแรกท่ีวางแนวทางไว้แล้ว

นับต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2553 เปนตนมา ท่ีไดรับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการ

กํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  จวบจนครบวาระ 4 ปของการทํางานของ “คณะ

กรรมการผู้ใช้พลังงานประจำาเขต (คพข.)” ชุดแรกจํานวน 143 คน ในเขตพื้นที่

ผูใชพลงังาน 13 เขตทัว่ประเทศ ซึง่เปนผูแทนผูใชพลงังานทีม่จีติอาสา ทาํหนาทีเ่ปน

กลไกสนับสนุนการกํากับกิจการพลังงานของ (กกพ.) ในภารกิจดานการคุมครองผูใช

พลังงาน และดวยความเสียสละแรงกายแรงใจน้ี คพข. จึงเปรียบเสมือนผูหว่าน ฟูมฟก

เมล็ดพันธ์ุแห่งจิตอาสา ท่ีอุทิศตนทํางานใหกับผูใชพลังงานทั้งประเทศอย่างไม่รูจัก

เหน็ดเหนื่อย  และวันนี้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น กําลัง

ผลิดอกออกผลอย่างงดงาม รอการเก็บเกี่ยว เพื่อ

ขับเคลื่อนงานคุมครองและสรางความเปนธรรม

ใหกับผูใชพลังงานใหกาวไปขางหนาอย่างมั่นคง

และยั่งยืน   

ในโอกาสที	่คพข.	ชดุแรกไดท้ำางานครบวาระ	

4	ปีในเดือนกรกฎาคม		2557	“วารสาร กกพ. คน

กำากับ”	 ขอเป็นตัวแทนผู้ใช้พลังงานทั่วประเทศ

ขอบคุณในความเสียสละของทุกท่าน	 และอาสา

เป็นสื่อกลางในการสะท้อนมุมมอง	 แนวความคิด	

บทเรียน	 และประสบการณ์	 อันทรงคุณค่าจาก

ประธาน	คพข.	ทั้ง	13	เขต	มายังท่านผู้อ่าน

คพข.
รุนแรก

ผู้บมเพาะเมล็ดพันธุ์แหงจิตอาสา
ผลิดอก ออกผล เพื่อผู้ใช้พลังงาน

เขต 1

เขต 2

เขต 3

เขต 4

เขต 54



คุณสันทนา ธรรมสโรจน์ ประธาน คพข. เขต 6  ตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน	เสนอให้	กกพ.	สนับสนุนงบประมาณ

ให้		คพข.	ในการลงพ้ืนท่ีให้มากข้ึนกว่าเดิม	เพ่ือให้การขับเคล่ือนงานทำาได้อย่างสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน

คุณสุวาวิโรจน์  จันลา ประธาน คพข. เขต 7 และคณะกรรมการบริหารจัดการลุ่มน้ำาปราจีนบุรี	 ช้ีว่า	 คพข.	

ชุดใหม่ควรเน้นความถูกต้องและฉับไวในการส่ือสารข้อมูลการทำางาน	มีความเคารพซ่ึงกันและกัน	ช่วยกันประสานประโยชน์

เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลกับผู้ใช้ไฟฟ้า	 และขอให้	 กกพ.	 และ	 คพข.	 ได้มีโอกาสพบปะเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้กันและกันให้

มากข้ึน	เพ่ือนำาข้อเสนอแนะจาก	คพข.	ไปสู่การพิจารณาออกหลักเกณฑ์กำากับในเชิงนโยบาย

คุณมานิต อินศวร ประธาน คพข. เขต 8 และข้าราชการบำานาญ	เห็นว่า	กกพ.	ควรเพ่ิมอัตรากำาลังในงานคุ้มครอง

ประชาชนผู้ใช้พลังงาน	เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้พลังงานอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง

คุณผสันต์ ธัมปราชญ์ ประธาน คพข. เขต 9 ในฐานะกัปตันเดินเรือทะเล	กล่าวว่า	ตลอดวาระการทำางาน	4	ปี	ของ	

คพข.	เขต	9	นอกเหนือจากการดำาเนินงานในภารกิจ	คพข.	ในเร่ืองการรับและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีกำาหนด

ไว้ตามกฎหมายแล้ว	 คพข.	 ยังได้ช่วยกันให้ความรู้แก่ประชาชนเพ่ือให้เข้าใจถึงวิกฤตพลังงานท่ีกำาลังจะเกิดข้ึนเน่ืองจาก

ทรัพยากรท่ีนำามาใช้ผลิตพลังงานกำาลังจะหมดไป	 พร้อมท้ังการเตรียมรับมือในอนาคต	 ซ่ึงก็อยากให้	 คพข.	 ชุดใหม่ได้

สานงานต่อไป	

 คุณบุญยืน ศิริธรรม อดีตประธาน คพข. เขต 10 ในฐานะผู้นำาองค์กรพัฒนาเอกชน	มองว่าการทำางานด้านการ

มีส่วนร่วมของประชาชนน้ัน	เป็นปัจจัยสำาคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้พลังงาน		คพข.	จะต้องเร่งรัด	แก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม	 และคำานึงถึงถึงการแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืนท่ีเป็นประโยชน์กับ

ผู้ใช้พลังงานท่ัวประเทศ	ส่ิงท่ีอยากฝากถึง	คพข.	ชุดใหม่คือ	การคำานึงถึงประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับเม่ือมี	คพข.

คุณอุส่าห์ ดวงจันทร์ ประธาน คพข. เขต 11 และเจ้าของธุรกิจส่วนตัว	 มองว่า	 เห็นด้วยท่ี	 กกพ.	 จะเน้นการ

ประสานงานและสนับสนุน	คพข.	ให้มากข้ึน	และ	คพข.	ชุดใหม่เองก็ต้องหม่ันศึกษาข้อมูลเน้ือหาการทำาหน้าท่ี	คพข.	และ

ศึกษากฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ประกาศ	กระบวนการทำางานเพ่ือตอบโจทย์ทำางาน	และทำางานเป็นองค์คณะ	

คุณดนยา สะแลแม ประธาน คพข. เขต 12 และผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน	 ย้ำาว่าส่ิงสำาคัญสุดคือการต่อยอด

ยุทธศาสตร์และผลงานของ	กกพ.	และ	คพข.	ชุดแรกท่ีริเร่ิมไว้	กกพ.	ควรสรุปบทเรียนของ	คพข.	ท้ัง	13	เขตเป็นกรณี

ศึกษาและทำาความเข้าใจให้กับ	คพข.	รุ่นท่ีสอง	เพ่ือเป็นองค์ความรู้ในการทำางานร่วมกันต่อไป

คุณวีรวิทย์ หาญประสิทธ์ิกำาธร ประธาน คพข. เขต 13 และข้าราชการบำานาญ เสนอแนะว่าควรมี	คพข.	ชุดแรก

ร่วมทำางานกับ	คพข.	ชุดท่ีสอง	เพราะ	คพข.	ชุดแรกมีความรู้และประสบการณ์	อันจะช่วยกันทำางานได้ดีและเร็วข้ึน	

ทัง้หมดนีค้อืเสยีงสะทอ้นของจติอาสารุน่บกุเบกิในการคุม้ครองดแูลสทิธปิระโยชนผ์ูใ้ช้ไฟฟา้ควบคูไ่ปกบั

ความตระหนักถึงความสำาคัญในการสร้างความมั่นคงในระบบพลังงาน และจะได้ส่งไม้ต่อให้ คพข. รุ่นต่อไป 

เพื่อร่วมกันสานต่อเจตนารมณ์ของ คพข. ที่ว่า “เข้าใจผู้ใช้ ห่วงใยผู้ประกอบการ พลังงานไทยยั่งยืน”

เขต 6

เขต 7

เขต 8

เขต 9

เขต 10

เขต 11

เขต 12

เขต 13
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เปดสวิทช์

กกพ.	 แถลงมาตรการเพื่อเตรียมรองรับเหตุการณ์

หยุดส่งกาซธรรมชาติจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	

แหล่ง	 JDA-A18	 ที่มีผลให้โรงไฟฟ้าจะนะ	 จังหวัดสงขลา	 ต้อง

หยุดผลิต	 ส่งผลให้กำาลังผลิตไฟฟ้าในภาคใต้ขาดหายไป

จากระบบ	จำานวน	710	เมกกะวัตต์	ในช่วงวันที่	13	มิถุนายน	–	

10	กรกฎาคม	2557		รวม	28	วัน	ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงไฟดับ

ในภาคใต้	

ทั้งนี้ 	 การแถลงมาตรการดังกล่าว	 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 	

9	 มิถุนายน	 2557	 ณ	 สำานักงาน	 กกพ.	 กรุงเทพฯ	 โดยมี

กกพ. แถลงมาตรการลดความเสี่ยงไฟดับภาคใต้ 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 ดร.ดิเรก	 ลาวัณย์ศิริ	 ประธาน	 กกพ.	

เป็นประธานและเชิญหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม	 อาทิ	

กฟน.	 PEA	 พลังงานจังหวัด	 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด	

สภาหอการค้าจังหวัด	 สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด	

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 รวมถึงสมาคม

อุตสาหกรรมโรงแรมและผู้ประกอบกิจการโรงแรมภาคใต้	

เข้าร่วม	 โดยเป้าหมายของงานนี้	 จะเป็นการเตรียมความพร้อม

เพื่อรองรับเหตุการณ์ดังกล่าวภายใต้โครงการ	 Thailand 

Demand Response	(ตดิตามขอ้มูลเพิม่เตมิทาง	www.erc.or.th)
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สํานักงาน กกพ. จัดเวทีประชาสัมพันธการสรรหา

คณะกรรมการผูใชพลงังานประจาํเขต (คพข.) 13 เวททีัว่ประเทศ 

เพือ่ประชาสมัพนัธภารกจิการดาํเนนิงานของ คพข. ชดุทีผ่านมา 

(2553 - 2557) ในการคุมครองผูใชไฟฟา โดย คพข. ดังกลาว

เปนชุดแรกและครบวาระในเดือนกรกฎาคม 2557 ซึ่งสํานักงาน 

กกพ. จัดใหมีการรับสมัคร คพข. ชุดที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม 

2557

ทั้งนี้ โครงการประชาสัมพันธการสรรหา คพข. ชุดใหมนี้ 

เปนการดําเนินงานตรงในพื้นที่ 13 จังหวัดทั่วประเทศ ระหวาง

เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2557 โดยมีประธาน กกพ. กกพ. 

ที่ปรึกษาประธาน กกพ. และผูบริหารสํานักงาน กกพ. เขารวม 

ซึ่งไดรับความสนใจจากผูใชพลังงานในจังหวัดตางๆ เขารวม

จํานวนมาก เพื่อเปดกวางในการรับสมัครผูสนใจเขาเปน คพข. 

ตอไป (ติดตามรายละเอียดเพิ่มทาง www.erc.or.th) 

สํานักงาน กกพ. จัดโครงการประชาสัมพันธ

การสรรหา คพข. 13 เขตทั่วประเทศ
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สวิทช์ กับ ปลั๊ก

“ทำ�ง�นในฐ�นะ คพข. ม�ตลอด 4 ปี
ด้วยคว�มภ�คภูมิใจ เพร�ะง�นนี้คือจิตอ�ส�”

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน “วารสาร กกพ. คนกำากับ” ฉบับน้ี จะพาท่านมาเยือนพ้ืนท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผู้ใช้พลังงานประจำาเขต (คพข.) เขต 9 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ผู้ใช้พลังงานใน 4 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 

นครปฐม และสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจากผู้แทน คพข. เขต 9 ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์การทำางานและ

ความภูมิใจในการทำาหน้าที่ คพข. ด้วยจิตอาสาตลอดวาระการทำางาน 4 ปีที่ผ่านมา

ท่านแรกคือ	คุณสายพิน ปุจฉาการ คพข. จังหวัด

สมุทรสาคร	เล่าว่า	มีความภาคภูมิใจในการทำางานช่วยเหลือ

พีน่อ้งผูใ้ชพ้ลงังานในฐานะ	คพข.		เพราะนอกจากจะไดท้ำางาน

ด้วยจิตอาสาอย่างแท้จริงแล้ว	 ยังทำาให้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่อง

พลังงานไฟฟ้า	 ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและถ่ายทอด

ความรู้ไปยังผู้ใช้พลังงานในพื้นที่ด้วย	เช่น	เมื่อ	2	ปีก่อน	คพข.	

ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดเวที	 “ไฟดับรับมืออย่างไร”	 

ที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อให้ประชาชนเตรียมรับมือกับวิกฤต

พลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	 มันคือการจุดประกาย 

ใหช้าวบา้นในพืน้ทีไ่ดต้ระหนกัและเรยีนรู	้เพราะพลงังานไฟฟา้

คือสิ่งจำาเป็นในชีวิตประจำาวันของทุกคน	 ซึ่งต้องมีแผนรองรับ

การผลิตเพื่อการใช้งานอย่างเพียงพอในอนาคตด้วย

สำาหรบัโครงการทีป่ระสบความสำาเรจ็และภมูใิจมากทีส่ดุ

คือ	คพข.	เขต	9	ได้ร่วมกันกับ	กกพ.	สนับสนุนและผลักดันให้

เกิดโรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวลกำาลังผลิต	0.99	เมกะวัตต์	ที่อำาเภอ

อูท่อง	จงัหวดัสพุรรณบรุ	ีภายใตช้ือ่	สหกรณบ์รกิารอำาเภออูท่อง

จำากัด	 โดยให้ชาวบ้านในพื้นที่เป็นสมาชิก	 และจะสนับสนุน

โครงการที่ดีในลักษณะนี้ไปให้ครบ	4	จังหวัด	โดยเริ่มบางส่วน

แล้ว	ที่จังหวัดสมุทรสาคร

 “อยากเห็น คพข. ชุดใหม่ได้สานต่อการประชาสัมพันธ์ 

เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ สร้างเครือข่ายและ 

องค์ความรู้แก่ประชาชนให้มากข้ึน เพ่ือท่ีจะได้ร่วมคิดและ

ทำางานกับประชาชนในพื้นที่” คุณสายพินกล่าวทิ้งท้าย

และสำาหรับท่านที่สอง	 คุณปฏิวัฒน์ อุ่นเมืองอินทร์ 

คพข. เขต 9 จังหวัดสมุทรสาครเช่นกัน		บอกเล่าความรู้สึก

ที่เข้ามาทำาหน้าที่	 คพข.	 ว่า	 ตอนแรกคิดว่างานที่จะทำานั้น 

จะรอดหรอืไม	่แตเ่มือ่ทำาไปแลว้จงึรูว้า่ภารกจิของ	คพข.	มคีวาม

สำาคญัและทา้ทายเนือ่งดว้ยไฟฟา้เปน็สิง่จำาเปน็อยา่งยิง่ในการ

ดำารงชีวิตของประชาชน	 และทุกคนควรได้รับความคุ้มครอง 

ในฐานะผูใ้ชพ้ลงังาน	จงึรูส้กึภาคภมูใิจเพราะ	คพข.	เปน็ผูแ้ทน

จากภาคประชาชนคณะแรกที่ได้มีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือ

ประชาชนดา้นพลงังานรว่มกบัหนว่ยงานกำากบักจิการพลงังาน	

และสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง	

ตวัอยา่งหนึง่ในหลายตวัอยา่งของการสะทอ้นปญัหาจาก
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ประชาชนในพื้นที่และได้รับการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดโดย

กระบวนการมีส่วนภาคประชาชนของ	 คพข.	 เช่น	 การแก้ไข

ปัญหาไฟดับเนื่องจากสายไฟฟ้าขาดและการประชาชนได้รับ

การบริการที่ไม่ทั่วถึงในพื้นที่ห่างไกล	 ในเขตอำาเภอสังขละบุรี	

จังหวัดกาญจนบุรี	 โดยมี	 คพข.	 ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่	 

มีความรู้	 ความเข้าใจสภาพพื้นที่ว่าปัญหาและสาเหตุมาจาก

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา	ก็ได้เข้าไปประสานการดำาเนินงานกับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงด้านการ

บริการให้กับประชาชน	 ทั้งการเพิ่มจำานวนเจ้าหน้าที่	 และ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง	

“ยงัมงีานอกีมากที ่คพข. ไดด้ำาเนนิการ อกีตวัอยา่ง

ที่ประสบความสำาเร็จคือ โครงการ 1 ตำาบล 1 โรงไฟฟ้าที่

จังหวัดสุพรรณบุรี จากน้ีไป คพข. จะผลักดันให้มีการสร้าง

โรงไฟฟ้าชีวมวลแบบนี้และขยายต่อยอดไปพื้นที่อื่นๆ 

ความร่วมมือจะบรรลุผลได้ต้องมาจากผู้ให้บริการ และ คพข. 

รวมทั้งประชาชน ตลอดจน กกพ. ด้วย เพราะทุกฝ่าย 

รว่มมอืกนั หนัหนา้เขา้หากนัดว้ยเหตดุว้ยผล หากมปีญัหา

ต้องร่วมกันแก้ไข เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

ผู้ใช้ไฟฟ้า” คุณปฏิวัฒน์กล่าว

ด้านคุณผสันต์ ธัมปราชญ์ ประธาน คพข. เขต 9 

จังหวัดนครปฐม กล่าวเสริมว่า	 “สหกรณ์บริการอำาเภอ

อู่ทองจำากัดน้ัน เป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชนท่ี คพข. เขต 9 

สนับสนุน โดยเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนท่ีบริหารรูปแบบสหกรณ์

แห่งแรกในประเทศ พวกผมยินดีให้ทุกคนมาเยี่ยมชม 

โรงไฟฟ้าแห่งนี้ครับ ขณะเดียวกันพวกผมยังจดทะเบียน

สมาคมผูใ้ชพ้ลงังานเขต 9 เปน็ตวัแทน คพข. 13 เขต และ

เป็นตัวแทนผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศด้วย”

แหม!	ได้ฟังเจตนารมณ์ของจิตอาสาทั้งสามท่านแล้ว	“วารสาร กกพ. คนกำากับ”	ขอขอบคุณ	คพข.	ทุกท่านที่ตระหนัก

ถึงความสำาคัญการทำางานในบทบาท	 คพข.	 พร้อมทั้งร่วมกันสร้างสรรค์และผลักดันสิ่งดีๆ	 ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้พลังงานให้ 

เกิดขึ้น	คือการผลิตไฟฟ้าชุมชนขึ้นมาได้สำาเร็จและเป็นต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ	คพข.	พื้นที่อื่นๆ	ตลอดจนทำาหน้าที่

ในการเผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจใหป้ระชาชนผูใ้ชไ้ฟฟา้เขา้ใจถงึบทบาทหนา้ทีข่องผูใ้ชไ้ฟฟา้	และการไดร้บัสทิธใินการคุม้ครอง

ในฐานะผู้ใช้ไฟฟ้าจาก	กกพ.	

ฉบับหน้ารอติดตามนะครับว่า	“วารสาร คนกำากับ”		จะพาท่านผู้อ่านไปเยี่ยมเยือน	คพข.	ณ	จังหวัดใด	สำาหรับฉบับนี้

ขอลาไปก่อน	สวัสดีครับ
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กกพ. กับการคุ้มครองสิทธิ์

ฉบับท่ีแล้ว วารสาร กกพ. คนกำากับ ได้เล่าให้ฟังถึงความ

มุ่งม่ันของ กกพ. ในการจะยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน  

ในประเด็นของ “การจัดทำาแผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน” โดย

สำานักงาน กกพ. ได้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มช. โดยความร่วมมือ

จาก 2 การไฟฟ้าฝ่ายจำาหน่าย คือ กฟน. และ PEA ศึกษา 

ข้อกำาหนดของ “สัญญาบริการผู้ใช้ไฟฟ้า” เพ่ือจะพัฒนาให้ 

เกิดความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ซ่ึงเป็นหน่ึงใน

แผนงานคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน

ผมได้มีโอกาสร่วมฟังการบรรยายของคุณประเทศ ศรีชมภู 

ผอ.ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์	ของสำานักงาน	กกพ.	ในฐานะวิทยากร

ของเวทีประชาสัมพันธ์การสรรหา	 คพข.	 ชุดใหม่	 ท่ีจัดข้ึนหลายเวที 

ท่ัวประเทศในช่วงเดือนเมษายน	–	พฤษภาคม	2557	มีประเด็นท่ีอยาก

นำามาถ่ายทอดให้ผู้อ่านวารสารในฐานะผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยได้ทราบ 

ในบางเร่ือง	คือ	“การกำาหนดระยะเวลาการเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้า”	

เดิมทีหลังจากครบกำาหนด	10	วันตามใบแจ้งหน้ี	หากผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่ได้

ชำาระค่าไฟฟ้า	ก็อาจเกิดกรณีงดจ่ายไฟฟ้าตามมา	ซ่ึงประเด็นน้ีเองเป็น

ปัญหาพอสมควรในเร่ืองของสิทธิผู้บริโภค	เน่ืองจากไฟฟ้าถือเป็นปัจจัย

สำาคัญในชีวิตประจำาวัน	ดังน้ัน	มาตรการแรกท่ีสองการไฟฟ้าจะเพ่ิมเติม

การปฏิบัติคือ	 “การแจ้งเตือนเป็นหนังสือ ณ สถานท่ีจ่ายไฟฟ้า  

ก่อนทำาการงดจ่ายไฟฟ้าเป็นเวลา 5 วัน”	ซ่ึงเร่ืองน้ีเป็นการยกระดับ

สิทธิของผู้บริโภค	 นอกจากน้ี	 ยังมีหลักเกณฑ์ท่ีผู้ใช้ไฟฟ้ายังสามารถ 

ลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนทาง	 SMS	 ได้ด้วย	 ท่ีสำาคัญ	 หลักเกณฑ์ 

การงดจ่ายไฟฟ้ายังต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามท่ี	 กกพ.	 กำาหนด	 คือ	 

มีเร่ืองของระยะเวลา	 ข้ันตอน	 ท่ีสามารถผ่อนผันได้	 รวมท้ังเร่ืองของ 

ค่าธรรมเนียมตัดต่อกระแสไฟฟ้า	 (107	บาท	ของ	PEA	และ	40	บาท	

ของ	 กฟน.)	 ก็จะเรียกเก็บอย่างเป็นธรรม	 คือต้องถูกงดจ่ายไฟฟ้าแล้ว

เท่าน้ัน	ซ่ึงในสัญญาบริการผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีจะมีการทบทวนน้ี	ก็จะรวมไปถึง

ข้อกำาหนดในเร่ืองอ่ืนๆ	 ด้วย	 เช่น	 การไม่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าในช่วง 

					วันศุกร์	เสาร์	อาทิตย์	วันหยุดนักขัตฤกษ์	เป็นต้น

มาตรฐานสัญญา : กุญแจสำาคัญเพื่อยกระดับสิทธิประโยชน์ผู้ใช้ไฟฟ้า

ในช่วงของการบรรยาย	ผอ.ฝ่ายคุ้มครองสิทธ์ิฯ	พยายามหยิบยก

ตัวอย่างของการซ้ือสินค้าและบริการท่ัวไปว่า	 กำาหนดเวลาชำาระ 

ค่าบริการเป็นเร่ืองสำาคัญ	ซ่ึงสินค้าอ่ืนๆ	ส่วนมากก็ต้องชำาระราคาทันที

ท่ีซ้ือ	แต่กับไฟฟ้าน้ัน	ผู้บริโภคสามารถใช้ไฟฟ้าไปก่อนในช่วงแรก	30	วัน	

และช่วงท่ีมีการจดหน่วยการใช้อีกประมาณ	 10	 วัน	 รวมท้ังระยะเวลา

การแจ้งเตือน	5	วัน	และช่วงเวลาของข้ันตอนการงดจ่ายไฟฟ้าประมาณ	

5	–	6	วัน	รวมแล้วประมาณ	50	-	51	วัน	ซ่ึงตรงน้ีเองถือเป็นภารกิจของ	

กกพ.	 ในการดูแลให้เกิดความสมดุลของท้ังผู้ใช้บริการและผู้ประกอบ

กิจการพลังงาน	เพ่ือให้ท้ังสองฝ่ายได้รับความเป็นธรรม

ยังมีอีกบางประเด็นท่ีถือโอกาสเล่าให้ฟัง	ก็คือเร่ืองของ	“มาตรวัด

ไฟฟ้า”	 หรือบางคนอาจเรียกว่ามิเตอร์อ่านหน่วย	 ท่ีผู้ใช้ไฟฟ้าทุกบ้าน 

จะต้องมีอยู่	 ซ่ึงประเด็นท่ีเก่ียวกับสัญญาบริการก็จะเป็นเร่ืองของ 

การดูแลในเร่ือง	 “ความเท่ียงตรงของมาตรวัดไฟฟ้า”	 ประเด็นน้ี	 

ท่าน	ผอ.	พูดในช่วงของการบรรยายว่า	ท่ีผ่านมาผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนมักเกิด

ความสงสัยในเร่ืองของความเท่ียงตรง	เพราะมีผลต่อค่าไฟฟ้าท่ีเรียกเก็บ

ในแต่ละเดือน	โดยการไฟฟ้าเองก็มีหลักเกณฑ์ดูแลปัญหาน้ี	โดยมีมิเตอร์

เทียบการทำางานตามท่ีผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอ	และหากความคลาดเคล่ือนอยู่ใน

ระดับไม่เกิน	บวกหรือลบ	ร้อยละ	2.5	ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ	แต่ต่อไปน้ี	

เม่ือสัญญาบริการใหม่มีผลบังคับใช้	ทางการไฟฟ้าจะต้องมีหลักเกณฑ์

ตรวจสอบมาตรวัดไฟฟ้าตามระยะเวลาท่ีกำาหนด	เช่น	อาจทุก	1	หรือ	2	ปี	

เพ่ือให้เกิดความม่ันใจกับผู้ใช้ไฟฟ้าโดยท่ีไม่ต้องร้องขอ	 ซ่ึงระยะเวลา 

การตรวจสอบน้ีก็จะสัมพันธ์กับระยะเวลาในการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าย้อนหลัง

ท่ีอาจเกิดจากปัญหาการทำางานของมาตรวัดไฟฟ้าด้วย

ฉบับหน้า วารสาร กกพ. คนกำากับ จะได้ทยอยนำาประเด็นอ่ืนๆ 

มานำาเสนอให้ผู้อ่านได้ทราบ เช่น เร่ืองท่ีเก่ียวกับการคืนดอกผล

เงินประกันการใช้ไฟฟ้าสำาหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย (ประเภทท่ี 1 – 2) 

ท่ี กกพ. ได้มีมติเห็นชอบในเร่ืองน้ีในหลักการเดียวกับผู้ใช้ไฟฟ้า

รายใหญ่ (ประเภทท่ี 3 – 5) โดยรายละเอียดเป็นอย่างไร จะได้

ติดตามนำามาเสนอต่อไป.. สวัสดีครับ10



พลังงานในตางแดน

การพฒันาเซลลเ์ชือ้เพลงิทางเลอืกนัน้	กำาลงัเดนิหนา้

ไปเรื่อยๆ	 ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยVirginia	

Tech	สหรัฐอเมริกา	ประกาศความก้าวหน้าในการพัฒนา	

“ไบโอแบตเตอรี่”	 ที่ใช้พลังงานจากน้ำาตาล	 สามารถ

กกัเกบ็พลงังานไดม้ากกวา่แบตเตอรีล่เิทยีมในขนาดเทา่กนั

แบบที่ใช้กับสมาร์ทโฟน

 

“Y.H. Percival Zhang”	ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรม

ระบบชีวภาพ	 แห่งมหาวิทยาลัยVirginia	 Tech	 บอกว่า	

“น้ำาตาลเป็นสารประกอบเก็บพลังงานชั้นดีตามธรรมชาติ	

จึงพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาตินี้มา

ผลิตแบตเตอรี่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 การทำางานของ

แบตเตอรีใ่หมน่ีจ้ะเหมอืนกบัเซลลเ์ชือ้เพลงิชนดิอืน่ทีอ่าศยั

กระบวนการทางเคมเีปลีย่นเปน็ไฟฟา้	สารประกอบน้ำาตาล

“หวาน…  สร้างพลังงาน” แบตเตอรี่จากน้ำาตาล
จากแป้งที่ย่อยสลายบางส่วนที่เรียกว่า	 “Maltodextrin” 

แตกย่อยต่อเป็นเอนไซม์ลูกโซ่	 13	 ชนิด	 กระบวนการ

สังเคราะห์นี้จะปลดปล่อยประจุไฟฟ้าออกมาในปริมาณที่

มนียัสำาคญั	ซึง่ใชเ้ปน็พลงังานในอปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิสไ์ด	้

และผลพลอยได้นอกจากไฟฟ้าก็คือ	 น้ำา	 จึงเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม”

   

สิ่งที่ต่างจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงอื่นๆ	 รวมถึง

เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนและเมทานอล	คือ	น้ำาตาลที่ใช้ใน

แบตเตอรี่ใหม่จะไม่ระเบิดหรือติดไฟได้	 จึงเป็นตัวเลือกที่

เหมาะมากสำาหรับการให้พลังงานกับอุปกรณ์พกพาที่มัก

ใส่ในกระเปาเส้ือผ้าหรือกระเปาถือ	ซ่ึงอย่างเร็วสุดในสามปีน้ี	

แบตเตอร่ีโฉมใหม่จะพร้อมรับใช้โทรศัพท์มือถือ	คอมพิวเตอร์	

แท็บเล็ต	วิดีโอเกมแบบพกพา
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เร� องจากปก
การจัดทํา “แผนคุมครองผู ใช

พลงังาน” อนันาํมาสู “การทบทวน

สัญญาบริการผู ใชไฟฟารายยอย” 

เร� องนี้นับวาเปนประโยชน เพราะ

ทําใหปญหาที่กระจัดกระจายอยู 

ได้รับการแก้ ไขเพื่อให้เกิดความ

เ ป น ธ ร ร ม กั บ ผู ใ ช ไ ฟ ฟ า ทั้ ง 

20 ลานรายอยางเหมาะสม
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ในโอกาสที	่คพข.	ชดุปจัจบุนั	จะครบวาระการทำางาน

ในเดือนกรกฎาคมปีนี้	 ทีมวารสาร	 กกพ.	 คนกำากับ	

ได้รับเกียรติจากคุณกวิน ทังสุพานิช เลขาธิการ

สำานักงาน กกพ. ในการเข้าฟังแนวคิดต่างๆ	 เกี่ยวกับ

การทำาหนา้ทีข่อง	คพข.	ทีผ่า่นมา	รวมทัง้การทำาหนา้ทีข่อง

สำานักงาน	กกพ.	ในการสนบัสนนุภารกจิ	กกพ.	ในปัจจบุัน	

ตลอดจนผลการดำาเนินงานต่างๆ	ที่เกิดขึ้น

คุณกวิน	 กล่าวเริ่มต้นว่า	 “สำานักงาน	 กกพ.	 ต้อง

ขอบคุณ	คพข.	ทั้ง	143	ท่าน	ที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมทำางาน

เปน็กลไกของพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการพลงังาน	

ในการดูแลคุ้มครองผู้ใช้พลังงานทั่วประเทศ	 ก็ถือว่า	

คพข.	ชุดแรก	คือผู้ที่บุกเบิกหลายๆ	 เรื่อง	 ไปพร้อมๆ	กับ

สำานักงาน	 กกพ.	 และการทำาหน้าที่นี้ก็ถือเป็นครั้งแรก

ที่ภาคประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาดูแลปัญหาข้อร้องเรียน

ของผูใ้ชไ้ฟฟา้	รวมทัง้เขา้มาเปน็จดุเชือ่มงานดา้นการกำากบั

กิจการพลังงานของ	 กกพ.	 ไปยังผู้ใช้พลังงาน	 ก็ถือว่า

สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลสำาเร็จร่วมกัน”

บทบาทของสำานักงาน กกพ.
ในการสนับสนุนงานกำากับดูแลและ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ใช้พลังงาน

ผลงานสำาคัญที่	 คพข.	 ชุดแรกมีส่วนผลักดันให้

เกดิขึน้คอื	“แผนคุม้ครองผูใ้ชพ้ลงังาน”	ซึง่กถ็อืเปน็หนึง่

ในยุทธศาสตร์	คพข.	ในการจะลดเรื่องร้องเรียนหรือแก้ไข

เรื่องร้องเรียนบางประเภทเรื่องให้หมดไป	 โดยอาศัยกลไก

เชิงนโยบายของ	 กกพ.	 ในการดูแลระเบียบ	 หลักเกณฑ์	

ที่ เกี่ยวข้อง	 ภายใต้ความร่วมมือจากสองการไฟฟ้า

ฝ่ายจำาหน่าย	(PEA	และ	กฟน.)	ซึ่งการดำาเนินงานในส่วน

นี้ได้กระทำาผ่านช่องทางการจัดทำา	 “แผนคุ้มครองผู้ใช้

พลังงาน”	อันนำามาสู่	“การทบทวนสัญญาบริการผู้ใช้

ไฟฟ้ารายย่อย”	 เรื่องนี้นับว่าเป็นประโยชน์	 เพราะทำาให้

ปัญหาที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการแก้ไขเพื่อให้เกิด

ความเป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้าทั้ง	 20	 ล้านรายอย่าง

เหมาะสม	เชน่	กำาหนดระยะเวลาการจา่ยคา่ไฟฟา้	รปูแบบ

การเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้า	 ความเป็นธรรมของ

ค่าธรรมเนียมการตัด-ต่อกระแสไฟฟ้า	 สถานท่ีส่งใบแจ้งหน้ี	

ความเท่ียงตรงของมาตรวดัไฟฟา้ทีต่อ้งมหีลกัเกณฑใ์นการ

ตรวจสอบดูแล	 การเรียกเก็บค่าไฟฟ้าย้อนหลัง	 การขอ

13



ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า	 การให้บริการไฟฟ้าภายใต้มาตรฐาน

บรกิารทีก่ำาหนด	รวมทัง้ขัน้ตอนการจดัการกบัเรือ่งรอ้งเรยีน

ที่ต้องมีหลักเกณฑ์กระบวนการที่ผู้ใช้ไฟฟ้าจะทราบได้	

เป็นต้น	

“เรื่องเหล่านี้ถือเป็นการยกระดับความเป็นธรรมให้

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่	 คพข.	 ชุดแรกเข้ามามีส่วนร่วมดำาเนินการ	

อย่างไรก็ดี	จนถึงวันนี้	แม้ว่าจะผ่านมาเกือบ	4	ปี	แต่กลไก

การทำางานของ	คพข.	ก็ยังมีหลายส่วนที่ต้องพัฒนาต่อไป	

และเป็นหน้าที่ของสำานักงาน	 กกพ.	 ที่ต้องเข้ามาสรุป

บทเรียนการดำาเนินงานต่างๆ	 เพื่อให้	 คพข.	 ชุดต่อไป

สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์	 และต่อยอดจากเดิม

ได้มากขึ้น”

สำาหรับบทบาทหน้าที่ของสำานักงาน	 กกพ.	 ซึ่งมี

หน้าที่ทำางานสนับสนุนภารกิจงานกำากับกิจการพลังงาน

ของ	กกพ.	ที่นับว่ามีอยู่อย่างกว้างขวาง	ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

การอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน	 การกำาหนด

หลักเกณฑ์อัตราค่าพลังงาน	การกำาหนดมาตรฐานการให้

บริการ	 การใช้ที่ดินและทรัพย์สินเพื่อดูแลงานระบบ

โครงขา่ยพลงังาน	งานกองทนุพฒันาไฟฟา้	รวมถงึการดแูล

คุ้มครองผู้ใช้พลังงานนั้น	 วันนี้ถือว่ามีความก้าวหน้าไป

เป็นลำาดับ	โดยคุณกวินกล่าวเสริมในเรื่องนี้ว่า	

“วันนี้การจัดทำาโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าถือว่าอยู่ใน

ช่วงของการพัฒนาทบทวน	 ซึ่งจะมีการดูเรื่องต้นทุน

ประกอบการต่างๆ	 อย่างชัดเจน	 เพื่อให้การปรับเปลี่ยน

สะทอ้นตอ่ความเปน็ธรรมตามประเภทผูใ้ชไ้ฟฟา้ไดม้ากขึน้	

เช่นเดียวกับการอนุญาตที่มีกระบวนการในการกำากับดูแล
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การเกดิขึน้ของโรงไฟฟา้ขนาดเลก็ทีม่กีำาลงัการผลติไมเ่กนิ	

10	เมกะวัตต์ในรูปของ	CoP	(Code	of	Practice)	ที่จะทำาให้

การตรวจสอบในขัน้ตอนตา่งๆ	ของการอนญุาต	เปน็ไปตาม

หลักวิชาการ	 และสามารถชี้แจงถึงข้อห่วงกังวลได้ใน

ขัน้ตอนตา่งๆ	สอดคลอ้งกบัชมุชนโดยรอบแหลง่ผลติไฟฟา้

ที่อยู่ในกลไกการเยียวยาฟนฟูโดยเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	

ก็มีการขับเคลื่อนไปภายใต้โครงการต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์

และมุ่งเน้นความยั่งยืนควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกันของชุมชน

ในช่วงท้าย	 ท่านเลขาธิการฯ	 ได้กล่าวถึงปัญหาใน

วันนี้ว่า	การผลิตไฟฟ้านั้น	จำาเป็นต้องทบทวนในเรื่องของ

การใช้เชื้อเพลิงเพราะสัดส่วนการใช้กาซธรรมชาติที่

มากเกนิไป	และอาจเปน็ปญัหาในอนาคตเมือ่เกดิการหยดุ

หรือขาดแคลน	 ดังนั้น	 โรงไฟฟ้าถ่านหิน	 ก็เป็นทางเลือก

ที่มีเหตุผลและความคุ้มค่าซึ่งอาจต้องช่วยกันทำาความ

เข้าใจกับประชาชน	 ตลอดจนพลังงานทดแทนอื่นๆ	 เช่น	

แสงแดด	ทีว่นันีก้ารรบัซือ้ไฟฟา้จากการผลติบนหลงัคาบา้น

หรืออาคาร	 (solar	 rooftop)	 ก็ลดปัจจัยที่เป็นข้อจำากัดลง	

ซึ่งจะทำาให้นโยบายในเรื่องนี้สามารถเดินหน้าไปได้ต่อไป	

“ในท้ายนี้คงต้องฝากไปยังผู้อ่านวารสาร กกพ. 

คนกำากับ ว่า วันนี้ พลังงาน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด 

ล้วนเป็นส่ิงมีค่า ดังนั้นขอให้ทุกคนใช้พลังงานอย่าง

ตระหนัก อย่างมีความรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นความ

ประหยัดและประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำาให้เราทุกคน

สามารถมีพลังงานใช้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป”
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เติมพลังงาน
โดย : อาจารยสุรัฐพงศ สุวรรณรัฐ 
อดีตอุปนายกสมาคมโหราศาสตรและฮวงจุยแหงประเทศไทย

พลังงานไฟฟากับอุณหภูมิ

สวัสดีครับทานผูอาน กองบรรณาธิการคนกํากับฉบับน้ีจะพาทานผูอานพบกับอาจารยสุรัฐพงศ สุวรรณรัฐ 

อดีตอุปนายกสมาคมโหราศาสตรและฮวงจุยแหงประเทศไทย เพื่อนําเสนอมุมมองทางฮวงจุยเกี่ยวกับ

การประยุกตพลังงานเขากับศาสตรฮวงจุย โดยฉบับนี้นั้นอาจารยสุรัฐพงศไดเขียนเรื่องพลังงานไฟฟากับ

อุณหภูมิ เนื้อหาจะเปนอยางไรเชิญติดตามครับ
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ตกึแถวทีไ่มม่อีากาศถา่ยเทหมนุเวยีน	ถอืวา่อปัมงคล	

บ้านเดี่ยวตามหมู่บ้านที่สร้างหลังบ้านให้เต็มพื้นที่	 ทำาให้

อากาศไม่ถ่ายเท	อยู่แล้วรู้สึกร้อน	อึดอัด	แสงสว่างไม่เข้า	

ก็อัปมงคลเช่นเดียวกัน	 เนื่องจาก	ตามศาสตร์ของฮวงจุ้ย	

อาคารบ้านเรือนที่ดีต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสม	 อากาศ

ถ่ายเท	 หมุนเวียน	 โดยเฉพาะชั้นล่างถือว่าเป็นหัวใจหลัก

ที่สำาคัญของบ้าน	ที่จะต้องให้อากาศหมุนเวียน	แสงสว่าง

เพียงพอ	

ในสมยัโบราณอาคารบา้นเรอืนของเราจะสรา้งอาคาร

สูงโปร่ง	 อากาศถ่ายเท	 แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้ที่ดินมี

ราคาสูง	ฉะนัน้จงึตอ้งสรา้งอาคารใหต้ดิกนั	ไมม่ชีอ่งอากาศ

ถา่ยเทเลย	ถอืวา่อปัมงคล	สามารถใชพ้ดัลมดูดอากาศชว่ย	

เพือ่ใหอ้ากาศหมนุเวยีนดขีึน้	หรอืใชท้อ่ดูดควนั	ใหค้วนัออก

นอกบ้านเราได้	 หลังจากนั้นใช้เครื่องปรับอากาศ	 หรือ

พัดลมมาช่วย	 เพื่อให้อากาศถ่ายเทและหมุนเวียนดีขึ้น	

มีอุณหภูมิที่เหมาะสม	 จึงจะเกิดโชคลาภขึ้นในระดับหนึ่ง	

บ้านไหนที่สร้างเต็มพื้นที่	 ไม่ว่าจะหน้าบ้านหรือหลังบ้าน	

เช่น	ตึกแถวข้างหลังที่ต่อเติมจนเต็มพื้นที่	ด้านหน้าต่อเติม

ชั้นลอยยื่นออกมาถึงหน้าบ้าน	 เมื่อเรายกมือขึ้น	 แล้วมือ

สามารถแตะถึงเพดานชั้นบนได้	 ถือว่าบ้านนี้อับโชค	

ทำาการค้าไม่เจริญ	 เพราะอากาศไม่หมุนเวียน	 ถูกพลัง

ความมืดมากดทับ	 ควรแก้ไขด้วยการทำาบ้านให้สว่าง	

ไม่ให้ร้อน	 จึงจะบรรเทาสิ่งอัปมงคลลงมาได้บ้าง	 อาคาร

ลกัษณะนีเ้หมาะแกก่ารเกบ็ของ	ทำาเปน็โกดงั	แมแ้ตช่ัน้สอง

ขึ้นไป	 ภายในควรจะโปร่งโล่ง	 ไม่ควรสร้างห้องเต็มพื้นที่	

ทำาให้อับโชค	 แม้แต่	 	อพาร์ตเมนท์ที่สร้างห้องเต็มพื้นที่	

โดยไม่มีแสงสว่างและอากาศถ่ายเท	ก็อับโชคเช่นเดียวกัน	

ฉะนั้นต้องใช้พลังไฟฟ้ามาช่วย	เพื่อให้เกิดความสว่างและ

อากาศถ่ายเท

สาระที่อาจารย์สุรัฐพงศ์แนะนำาในฉบับนี้นั้น น่าจะทำาให้ท่านผู้อ่านได้แนวคิดและนำาไปปรับใช้เพื่อให้

อากาศภายในบ้านเรือนของท่านได้หมุนเวียนสะดวกและเป็นการประหยัดพลังงานด้วยอีกทางหนึ่ง เพราะ

พื้นที่ที่เปดโล่งให้แสงสว่างและกระแสลมไหลเข้าออกภายในอาคารก็จะเป็นการหมุนเวียนพลังงานให้

ปลอดโปร่ง ประหยัด และอาจเสริมโชคลาภให้เจ้าของอาคารบ้านเรือนด้วยนะครับ ฉบับหน้าอาจารย์สุรัฐพงศ์

จะนำาเสนอเรื่องพลังงานไฟฟ้ากับกระแสน้ำาที่เป็นโชคลาภ เนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไร อดใจติดตามใน

ฉบับหน้านะครับ ฉบับนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ
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เวทีการจับสลากรายช� อเพ� อสรรหาคณะกรรมการผูใชพลังงานประจําเขต (คพข.) ชุดใหม

เมื่อวันที่  24 มิถุนายน 2557 

สาํนกังาน กกพ. จดัใหมเีวทกีารจบัสลาก

รายชือ่ผูสมคัรทีผ่านการตรวจคณุสมบตัิ

เพื่อเขารับการสรรหาเปน คพข. ชุดใหม 

ป ร ะ เภ ท สั ด ส ว น จั ง ห วั ด  โ ด ย มี

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณยศิริ 

ประธาน กกพ. เปนประธานในพิธี และ

มี กกพ. ผูบริหารสํานักงาน กกพ. 

รวมจบัสลาก โดยมผีูแทนจากหนวยงาน

ภาครฐั สือ่มวลชน และผูใชพลงังานเปน

สกัขพียาน ณ สาํนกังาน กกพ. กรงุเทพฯ 

และมีการถายทอดสดผานทางเว็บไซต

ของสํานักงาน กกพ. www.erc.or.th
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เวทีการจับสลากรายช� อเพ� อสรรหาคณะกรรมการผูใชพลังงานประจําเขต (คพข.) ชุดใหม

ประมวลภาพบรรยากาศเวทีการจับสลากรายชื่อเพื่อสรรหาคณะกรรมการผูใชพลังงานประจําเขต (คพข.) ชุดใหม
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ภูมิปญญาชาวบ้านกับการประหยัดพลังงาน

“เตาเผาถาน 200 ลิตร”

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน วารสาร “กกพ. คนกำากับ” 

และคอลัมน์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ก่อนอื่นขอแสดง

ความยินดีกับคุณสมชาย ปานทอง หนึ่งในท่านผู้อ่าน

ที่ได้ส่งเนื้อหาเกี่ยวกับการนำาเอาภูมิปัญญาชาวบ้าน

จากสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็น “เตา

เผาถ่าน 200 ลิตร” ที่สามารถอบสมุนไพรได้อีกด้วย 

ไปดูกันครับว่า “เตาเผาถ่าน 200 ลิตร” มีกระบวนการ

ขั้นตอนการผลิตและวิธีการใช้ประโยชน์อย่างไร พื้นที่

จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งตามประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา

แล้ว จังหวัดนี้เป็นพื้นที่ที่สร้างเตาเผาที่รู้จักกันว่า 

“แหลง่เตาเผาแมน่้ำานอ้ย” ซึง่ขึน้ชือ่เรือ่งเครือ่งปันดนิเผา

เช่น ไห อ่าง ครก กระปุก ช่อฟ้า กระเบื้องปูพื้น เป็นต้น 

ความรู้จากบรรพชนนี้เองที่ทำาให้ลูกหลานได้นำาความรู้

ดั้งเดิมมาปรับใช้กับวิทยาการปัจจุบัน	 โดย	 “คุณสมชาย 

ปานทอง”	 ได้เข้ารับการอบรมและได้เป็นวิทยากรตัวคูณ	

สำานักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีในเรื่องการอนุรักษ์และ

ประหยัดพลังงาน	ทำาให้ได้แนวคิดใช้ต้นทุน	800-1,000	บาท

ขั้นตอนการสร้างเตาเผาถ่าน 200 ลิตร

คุณสมชายเปดเผยว่า	“การสร้างเตานี้เป็นรูปแบบที่

เป็นลักษณะเฉพาะ	 มีทั้งเป็นเตาแบบเดี่ยวและแบบคู่

ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล	 โดยใช้ภูมิปัญญาของ

คนในท้องถิ่น	 ประกอบกับฝีมือด้านช่าง

ของวิทยากรตัวคูณสร้างเป็นตัวเตาที่มี

ประสิทธิภาพ	สามารถผลิตถ่านคุณภาพสูง

ได้หลายรูปแบบ”

ในการสร้าง	 “เตาเผาถ่าน 200 ลิตร” เพราะพื้นที่นี้มี

กิ่งไม้	 เศษไม้	 จากพืชพรรณธรรมชาติที่สามารถนำามาเผา

เป็นถ่านได้	

ขณะเดียวกันผลพลอยได้จากเตาเผาถ่าน	 200	 ลิตรนี้

ยังสามารถผลิตน้ำาส้มควันไม้สูตรสมุนไพร (Herbal 

Wood Vinegar) ที่นำาไปใช้เพื่อขับไล่แมลงศัตรูพืช	 มด	

ปลวก	บำารุงดิน	ลดกลิ่นเหม็น	เร่งการหมักสารชีวภาพ	ฯลฯ	

ได้อีกทางหนึ่งด้วย
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ภูมิปญญาชาวบานกับการประหยัดพลังงาน
ขอมูลดานภูมิปญญาและเทคนิคการกอสรางเตา

เผาถาน 200 ลิตร

• เลือกพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีดอนปองกันนํ้าไหลสูตัวเตา ติดต้ัง

อุปกรณเสร็จแลว ผสมดิน (เลือกดินปลวก เน่ืองจากเกาะติด

วสัดไุดด ีทนทาน ผสมกบัแกลบทีม่คีณุสมบตัเิดนดานการ

เก็บรักษาอุณหภูมิ) ผสมกับแกลบในอัตราสวนที่เทาๆ กัน 

เติมน้ําพอดินเปยก ย่ําดินเหนียวใหเขากัน

• นําดินมาพอกบนตัวถังท่ีติดต้ังไว พอกไปรอบๆ ตัวเตา 

ทิ้งไวใหดินเซ็ตตัว แลวพอกทับไปอีกรอบ จนดูแลวมั่นคง

แข็งแรง

• เสร็จแลวใชตะแกรงลวดคลุมตัวเตาเพ่ือยึดโครงสราง

เตา กอนโบกทับดินเหนียวในครั้งที่สองเพื่อปองกันการ

แตกราว เพิ่มความทนทานใหตัวเตา

• ใชพลาสติกคลุมตัวเตาทิ้งไวประมาณสองวัน

กอนใชงาน เปนการบมดิน ลดการแตกราว ควรอยูในที่รม 

สิ่งที่ไดรับ

• สามารถผลิตถานไมขนาดเล็กคุณภาพสูงสําหรับ

การบริโภคในครัวเรือน ลดปริมาณการใชกาซหุงตม (LPG) 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เตาเผาถาน 200 ลติร สามารถผลิตถานเพือ่เปนสินคา

ไดสองรูปแบบ

1. ผลิตสําหรับเปนเชื้อเพลิงหุงตมที่มีคุณภาพ

ใหพลังงานความรอนสูง

2. ผลิตเปนถานอเนกประสงครูปแบบใหม ในรูป

ถานผลไม อาทิ ถานมังคุด ถานไมไผ ฯลฯ เพ่ือใชดับกล่ิน

และเปนถาน เพื่อสุขภาพ 

สวนน้ําสมควันไมสูตรสมุนไพร  (Herbal Wood 

Vinegar) สูตรคุณสมชาย ปานทอง เปนผลพลอยได

จากกระบวนการผลิตถานดวยเตา 200 ลิตร ที่เกิดขึ้นจาก

ภมูปิญญาทองถิน่  ซึง่น้าํสมควนัไมทีช่มุชนผลติไดนีม้สีวน

ผสมของสมุนไพรที่มีคุณสมบัติขับไลแมลงศัตรูพืช เชน 

ฟาทะลายโจร ตะไคร ขา สะเดา ฯลฯ ผสมอยูดวย เปนการ

นาํธรรมชาตกิลบัมาใชอยางคุมคา เพือ่ขบัไลแมลงศตัรพูชื 

มด ปลวก บํารุงดิน ลดกล่ินเหม็น เรงการหมักสารชีวภาพ ฯลฯ

หากทานผูอานทานใดสนใจทีจ่ะลงพืน้ทีไ่ปดขูองจรงิ 

ติดตอกับ คุณสมชาย ปานทอง อยูบานเลขท่ี 42/1 หมูท่ี 1 

ต.คอทราย อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี 16150 วิทยากรตัวคูณ 

สํานักงานพลังงานจังหวัดสิงหบุรี ไดที่หมายเลขโทรศัพท 

089-7417632 และ 091-2569737 ไดเลยครับ 

และเชนเคยขอเชิญชวนทานผูอานสงเรื่องและภาพ

พรอมคําอธิบายเกี่ยวกับ “การสรางผลงานสิ่งประดิษฐ

ภายใตแนวคิดภูมิปญญาชาวบานเพื่อการประหยัด

พลังงาน” ของทานเองหรือคนใกลชิด เพื่อใหประชาชน

ทั่วไปและเครือขาย วารสาร กกพ. คนกํากับ ไดติดตาม

ผลงานนั้นๆ โดย วารสาร กกพ. คนกํากับ มีเงินรางวัล

สําหรับผลงานของทานผูอานที่รวมเสนอผลงาน โดยจะมี

การคัดเลือกและมอบเงินรางวัลสําหรับผลงานที่ไดรับ

การคัดเลือกและนําเสนอลงในวารสาร กกพ. คนกํากับ 

ผลงานละ 10,000 บาท โดยสงผลงานของทานมาที่ 

(Orlov Dream Maker Co., Ltd.) ตู ปณ. 88 

ปณจ. คลองเตย กรุงเทพฯ 10111 

ฉบับนี้ลาไปกอน แลวพบกันใหมครับ
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กระแสพลังงาน

สถาบนัวจิยัและพฒันาพลงังานนครพงิค	์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่

ได้ทุ่มงบ	 3.7	 ล้านบาท	 สร้างโรงจอดรถพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบ

นำาร่องประหยัดพลังงาน	 เพื่อนำาพลังงานที่ได้จากโรงจอดรถมาใช้ใน

องคก์ร	ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในอาคารไดเ้กอืบ	50	เปอรเ์ซน็ต	์โดยโครงการ

ดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมีอัตราที่สูงขึ้น	

ทางสถาบนัฯ	จงึเหน็วา่	ควรแสวงหาแหลง่พลงังานทดแทนมาใชใ้หเ้กดิ

ประโยชน์สูงสุด	 และพิจารณาเห็นว่า	 ปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการลงทุน

ระบบผลติไฟฟา้จากโซลารเ์ซลลห์รอืพลงังานแสงอาทติยม์มีลูคา่ต่ำาลง

มาก	คุ้มค่าต่อการลงทุนและประสิทธิภาพก็สูงมากในปัจจุบัน	รวมทั้ง

ลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดีจึงนำาเสนอโครงการให้	 รศ.ประเสริฐ	

ฤกษ์เกรียงไกร	ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์	มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	 ทำาการวิจัยและนำางบที่มีอยู่แล้วมาใช้ดำาเนินการ	 โดยมี	

ดร.รฐัพงษ	์องักสทิธิ	์คณะสถาปตัยกรรมศาสตร	์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่

เป็นผู้ออกแบบโครงสร้าง	คาดว่าพลังงานที่ได้รับจะอยู่ที่	37	กิโลวัตต์	

ซึ่งเพียงพอต่อการนำามาใช้ภายในอาคารอย่างแน่นอน

โรงจอดรถพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้จะเป็นโรงจอดรถที่ใช้

พลงังานไฟฟา้	ทีไ่ดจ้ากโซลารเ์ซลลม์าเปน็ระบบแสงสวา่ง	ระบบรกัษา

ความปลอดภัย	 ระบบซ่อมบำารุง	 ระบบอื่นๆ	 เพื่อเป็นการประหยัด

คา่ใชจ้า่ยพลงังานไฟฟา้หลกั	โดยมรีะบบซอฟตแ์วรท์ีท่างสถาบนัวจิยัฯ	

ได้คิดค้นและทำาเป็นลิขสิทธิ์ขึ้นมาซึ่งสามารถที่จะคำานวณได้ว่า	

ในแต่ละวันจะได้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์เท่าใด	สามารถนำาไปใช้

ในจุดไหนของอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ดังนั้นจึงทำาให้มั่นใจว่า	

พลังงานที่ได้มานั้นสามารถนำาไปใช้ได้อย่างคุ้มค่า

ลานจอดรถ ประหยัดพลังงาน

นอกจากนี้	 ทางสถาบันฯ	 ยังเตรียม

ต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการประหยัด

พลังงาน	 ซึ่งถ้าหากห้างสรรพสินค้า	 โรงแรม	

หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ	 สนใจ	

ก็สามารถดำาเนินการให้ได้	โดยสามารถติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัย

และพัฒนาพลังงานนครพิงค์	 มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	 โทร.	 053	 -	 942007	 ได้ในวันและ

เวลาราชการ
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23
ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น คณะผูจัดทําจะไดนําไป
ปรับปรุงและพัฒนาวารสารใหดียิ่งขึ้นตอไป 
ขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซตที่ www.erc.or.th 
ฝากขาวประชาสัมพันธไดที่ konkamkab@gmail.com

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   
1. เพศ       

 ชาย   หญิง   อ่ืนๆ  ระบุ.............................. 
2. อายุ …………………… ป     
3. ระดับการศึกษา         

 ตํ่ากวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี   สูงกวาปริญญาตรี 
 อ่ืนๆ ระบุ ..............................................

4. อาชีพ .............................................................................. 
5. สถานท่ีทํางาน ................................................................
ตอนท่ี 2 เก่ียวกับ “วารสาร กกพ. คนกํากับ”  
6. ทานเคยเห็น หรืออานวารสารฉบับกอนหนาน้ีหรือไม

 เคยเห็นแตไมเคยอาน   เคยอาน   ไมเคยอาน 
7. ทานรูจัก “วารสาร กกพ. คนกํากับ” จากท่ีใด  

 ไดรับโดยตรง   รับขาวจากการบอกตอ   รับจาก คพข. 
 หองสมุด   จากสํานักงาน   อ่ืนๆ ระบุ........................... 

8. ทานอานวารสาร กกพ. คนกํากับ เพราะเหตุใด
 ขอมูลเปนประโยชนตอการทํางาน
 ขอมูลหาไดยากจากแหลงอ่ืน
 ขอมูลอยูในความสนใจ   มีคนแนะนําใหอาน 
 อ่ืนๆ ........................................................................   

9. ทานใชเวลาในการอานวารสาร กกพ. คนกํากับ
แตละคร้ังเปนระยะเวลาเทาไร 

 ตํ่ากวา 30 นาที   30 นาที - 1 ช่ัวโมง         
 1 ช่ัวโมงข้ึนไป   อ่ืนๆ ระบุ .......................... 

10. ความพึงพอใจตอวารสาร กพพ. คนกํากับ
(5= มากท่ีสุด, 4= มาก, 3= ปานกลาง, 2= นอย, 1= นอยท่ีสุด)
.................... ขนาดและรูปเลมของวารสาร   
.................... รูปแบบ ปกหนา สีสันของวารสาร  
.................... ขนาดและรูปแบบตัวอักษร    
.................... เน้ือหาสาระมีความนาสนใจ ทันสมัย 
.................... เน้ือหาสาระของวารสารเปนประโยชนตอทาน
.................... เน้ือหาสาระของวารสารสามารถปรับใชประโยชนได
.................... การถายทอดความรูในวารสารมีความนาสนใจ
.................... กําหนดการออกวารสารตอเดือน 
.................... ความพึงพอใจโดยรวม     

ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น คณะผูจัดทําจะไดนําไป
ปรับปรุงและพัฒนาวารสารใหดียิ่งขึ้นตอไป 
ขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซตที่ www.erc.or.th 
ฝากขาวประชาสัมพันธไดที่ konkamkab@gmail.com

11. สําหรับทานท่ีไดรับวารสาร กพพ. คนกํากับ
โดยตรงหลังจากอานจบแลว

 เก็บสะสม   สงตอใหผูอ่ืน
 อ่ืน ๆ ...................................................................

12. “วารสาร กกพ. คนกํากับ” มีประโยชนอยางไร
(5= มากท่ีสุด, 4= มาก, 3= ปานกลาง, 2= นอย, 1= นอยท่ีสุด)

.................... ทําใหรูและเขาใจเร่ืองพลังงาน  

.................... ทําใหรูสถานการณพลังงาน   

.................... นําไปใชในชีวิตประจําวันได   

.................... ไดความรูรอบตัว     

.................... อ่ืนๆ ......................................................  
ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม    
13. ความคิดเห็นในภาพรวมตอวารสาร
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
14.  เน้ือหา / คอลัมนท่ีควรปรับปรุง / เพ่ิมเติม
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
15.  ทานมีความสนใจท่ีจะนําเน้ือหา บทความ 
ภาพถายกิจกรรม ฯลฯ ลงวารสารหรือไม

 สนใจ   ไมแนใจ   ไมสนใจ
หากสนใจ โปรดระบุการติดตอกลับของทาน   
อีเมล (กรุณาเขียนใหชัดเจน)
…………………………………………………………………
โทรศัพท  (หนวยงาน/มือถือ)
…………………………………………………………………
โทรสาร ……………………………………………………
อ่ืนๆ …………………………………………………………
…………………………………………………………………

แบบสอบถามความเห็น “วารสาร กกพ. คนกํากับ” ฉบับท่ี 14

คณะทํางานวารสาร กกพ. คนกํากับ มีความประสงคจะสํารวจความคิดเห็นของทานผูอาน เพ่ือนําขอมูลมาประกอบการ
ปรับปรุงวารสาร กกพ. คนกํากับ ใหดีย่ิงข้ึน ผูรวมแสดงความคิดเห็นจากการสุมจับจะไดรับของท่ีระลึกจากคณะทํางานฯ 
เพียงแคทานตอบแบบสอบถามและเขียน ช่ือ-ท่ีอยู ใหชัดเจน สงมาท่ีเรา
กรุณากรอกขอมูลดวยตัวบรรจง : ขอมูลสวนบุคคล 
ช่ือ-นามสกุล ................................................................................................................................................................ 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................รหัสไปรษณีย.....................................
โทรศัพท ............................................................... E-mail ..........................................................................................

กรุณาทําเคร่ืองหมาย    ลงในชอง  และเติมขอความท่ีสอดคลองกับความตองการของทานลงในชองวาง

Green Energy

พลังงานสะอาดที่ไมกอเกิดอันตรายตอสภาพ

แวดลอม  อีกทั้งยังสามารถนํามาใชประโยชนไดอยาง

ไมหมดสิ้น “ลม” คือพลังงานธรรมชาติดังกลาว และ

นับเปนหนึ่งในพลังงานทดแทนที่มีความสําคัญ

หนวยวิจัยขุนหวยแหง ซึ่งเปนหนวยยอยของ

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท อําเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม ไดขยายผลการเรียนรูในเรื่องของพลังงาน

สะอาดสูชุมชน ติดตั้งกังหันลมระบบไฮบริดพลังงาน

ลมและแสงอาทิตยขนาด 5 กิโลวัตตใหกับหนวยวิจัย

ขุนหวยแหงนํากระแสไฟฟาที่ไดจากกังหันลมไปใช

ประโยชนในการดาํเนนิการดานตางๆ ภายในหนวยงาน

วิจัยโดยรวมกันพัฒนากับญี่ปุน

 “วาตาร ุนชิโิอกะ” ประธานบรษิทัและประธาน

กรรมการบริหาร บริษัทแคนนอนมารเก็ตต้ิง (ไทยแลนด) 

จํากัด กลาววา “กังหันลมระบบไฮบริดใชพลังงานลม

และแสงอาทิตยสรางแหลงกําเนิดพลังงานทางเลือก

คร้ังน้ีประกอบดวยกังหันลมผลิตไฟฟาขนาด 1 กิโลวัตต

จํานวน 3 ตัวและแผงโซลารเซลลขนาด 2 กิโลวัตต

เพื่อผลิตกระแสไฟฟานําพลังงานที่ไดมาใชประโยชนใน

โครงการหลวงซึง่นอกจากชวยลดคาไฟแลว กงัหนัลมทีต่ดิตัง้

ยังจะเปนที่เรียนรูเรื่องพลังงานทดแทนใหกับผูที่เขามาเยี่ยม

โครงการหลวง เปนศูนยกลางการเรียนรูที่เกี่ยวกับพลังงาน

ทดแทนใหกับชุมชนบนพื้นที่สูง”

 จากการดาํเนนิงานของโครงการในปแรกจนถงึปจจบุนั

ซึ่งไดติดตั้งกังหันลมใหกับโรงเรียนรวมถึงครั้งนี้ที่ขยายผล

โครงการตอยอดการใชพลังงานทดแทนดวยการพัฒนาเปน

กังหันลมระบบไฮบริดติดตั้งใหกับโครงการหลวงโดยทั้งหมด

สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดเกือบ 50,000 กิโลวัตตตอป 

ชวยลดกาซคารบอนไดออกไซดในช้ันบรรยากาศซึง่เปนสาเหตุ

ใ ห เ กิ ด ภ า ว ะ เ รื อ นก ร ะ จ ก แ ล ะ ทํ า ใ ห โ ล ก ร อ น ไ ด

ประมาณ 37 ตัน/ป

 พลังงานทดแทนที่เปนพลังงานสะอาดเหลาน้ี

รอการตอยอดและพัฒนาใหเปนแหลงพลังงานใหมที่

นํามาทดแทนแหลงพลังงานเดิมๆ ที่ใกลจะหมดไป

และสรางมลภาวะใหกับโลกใบนี้

‘กังหันลมไฮบริด’ 

บนดอยอินทนนท



สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0 2207 3599 ตอ 887 โทรสาร 0 2207 3506  http://www.erc.or.th  http://recc.erc.or.th
facebook ชื่อ วารสาร กกพ. คนกํากับ

รวมสงบทความชิงเงินรางวัล 10,000 บาท ในคอลัมน

“ภูมิปญญาชาวบานกับการประหยัดพลังงาน”
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ขอเชิญชวนทานผูอานสงเรื่องและภาพ พรอมคําอธิบายเกี่ยวกับ 

“ผลงานสิ่งประดิษฐ ภายใตแนวคิดภูมิปญญาชาวบานเพื่อการประหยัดพลังงาน”

ผลงานชนะเลิศที่ไดรับการคัดเลือกและตีพิมพลงใน “วารสาร กกพ. คนกํากับ” จะไดรับ

เงินรางวัล 10,000 บาท และผลงานรองชนะเลิศ 4 รางวัล จะไดรับเงินรางวัล 2,000 บาท 

โดยสงผลงานของทานมาที่ 

(Orlov Dream Maker Co., Ltd.) ตู ปณ. 88 ปณจ. คลองเตย กรุงเทพฯ 10111

เฉลยเกม ฉบับที่ 12

แนวตั้ง 1. ดีเซล 2. ไฟ 3. พิภพ 4. ลานีญา
แนวนอน 1. โซฮอล 2. กาซ 3. ฟอสซิล 4. พลังงาน

รายชื่อผูไดรับรางวัล
มีผูตอบคําถามถูกตองพรอมตอบแบบสอบถามครบถวนจํานวน 3 ทาน

รางวัลที่ 1 Computer Notebook Acer 1 รางวัล

ด.ญ. พัชราภรณ จันทศรี จ.ลําปาง

รางวัลปากกาลูกลื่น PARKER 2 รางวัล

1. นางวรกมล วิลัยฤทธิ์ จ.พิษณุโลก

2. นายวัลลภ แพงมา จ.ขอนแกน

คุณจินดา ขุนสระเกษ จ.ครราชสีมา
คุณสัมฤทธิ์ ยอดไธสง จ.นครราชสีมา
คุณไกรวัลย พรทิตยกุล จ.ชัยภูมิ
คุณสกุล พาขุนทด จ.นครราชสีมา
คุณอาภัสสร กลางประพันธ จ.ระยอง
คุณสมลักษณ ยาเจริญ จ.เชียงราย 
คุณธนกฤต ยาเจริญ จ.เชียงราย
คุณรณชัย โล จ.พะเยา
คุณอําพัน มยุรวรรณพงศ จ.เชียงใหม
คุณวินัย เมฆขุนทด จ.นครราชสีมา
คุณชูเกียรติ สุมแกวจ.กาญจนบุรี
คุณสุนันท มั่งคั่ง จ.นนทบุรี
คุณอับดุลละตีฟ ณ คุณเชาว จ.สตูล
คุณวรัญญา โล จ.พะเยา
คุณอภิชยา ไชยันติร จ.นนทบุรี

คุณดวงรัตน ศรีประพักษ จ.นครสวรรค
คุณอมรรัตน มีสวัสดิ์ จ.พัทลุง
คุณทนงศักดิ์ พักกระโทก จ.นครราชสีมา
คุณสมฤดี สันโดษ กทม.
คุณจํารัส เพียราช จ.ตาก
คุณทัมคุณ แซจิว จ.ชัยนาท
คุณสิริภัช ใยแจม จ.สมุทรปราการ
คุณยศศักดิ์ มีสวัสดิ์ จ.พัทลุง
คุณจตุพร เธียรพิทักษวงศ กทม.
คุณอุทัยวรรณ ตายเพชร กทม.
คุณสมโภช โหราพงศ กทม.
คุณสมบุญ เสาวคนธ จ.ระยอง
คุณเจริญ ใสสม จ.พะเยา
คุณสมบูรณ คลั่งเจริญรัตน จ.นนทบุรี
คุณวารุณี สุมแกว จ.กาญจนบุรี   

เชิญชวนทานผูอา
นตอบแบบสอบถ

ามรับของที่ระลึก

รายชื่อผูไดรับของที่ระลึก ฉบับที่ 13 จํานวน 30 รางวัล

รายชื่อผูที่ไดรางวัลคอลัมน ภูมิปญญาชาวบาน
รางวัลละ 10,000 บาท

“เตาเผาถาน 200 ลิตร” โดย คุณสมชาย  ปานทอง

รางวัลละ 2,000 บาท

“ชุมชนไอที คนรุนใหมชวนอนุรักษพลังงาน” 
โดย เครือขาย Youngmea

“แกลง ตนแบบ เทศบาลคารบอนต่ําพิชิตพลังงาน” 
โดย คุณทนงศักดิ์ บวรวัฒนากุล

“กังหันลม พลังน้ําไหล” 
โดย คุณสุโขทัย รักชาติ

“หวดนึ่งขาวเหนียว ใชกับหมอไฟฟา” 
โดย คุณรัชภัฏ  พรพันธุ 

รายชื่อผูไดรับของที่ระลึก ฉบับที่ 13 จํานวน 30 รางวัล


